



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสรรคบุรี) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรชยานุรักษ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑ - ๕
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ)	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรชยานุรักษ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑ - ๕
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ - คุณลักษณะส่วนบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรชยานุรักษ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑ - ๕

/ตำแหน่ง...

## ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรชยานุรักษ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑ - ๒
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ)	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรชยานุรักษ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑ - ๒
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ - คุณลักษณะส่วนบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรชยานุรักษ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑ - ๒

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดน เป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาต ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๔ ต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กับกรรมการ ตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำหนดให้เท่านั้น

๔.๕ ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เดินทางไปถึง ห้องเข้ารับการประเมินหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มประเมินในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

/๔.๖ ผู้เข้ารับ...

๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องนั่งตามที่นั่ง และห้องที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๔.๗ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

๔.๘ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

#### ง) เกณฑ์การตัดสิน

๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๓ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ฉ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสรรคบุรี ทางเว็บไซต์ <http://province.moph.go.th/chainat/> และ <http://๒๐๓.๑๕๗.๒๑๐.๓/personnel/>

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี



(ตนัย พิกษ์อรรณพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวลัดดาวัลย์ พ้อยันต์	
๒	นางสาวอูร์สยา แก้วมาลัยทิพย์	
๓	นางสาวณัฐวรินทร์ เห็นกลาง	
๔	นางสาวนิษา บุญมานุช	
๕	นางสาวปาริชาติ ภาชนนท์	

ตำแหน่ง นักโภชนาการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวจิตสุภา หุ้มไหม	
๒	นางสาวปณิตดา ดอกไม้เทศ	